

Bài học cho những kẻ ham đùa

Tác Giả: K2 Ngô Việt Tráng

Thứ Năm, 24 Tháng 5 Năm 2012 10:50

Vui đùa lẫn nhau tốt cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa. Tuy nhiên vui đùa cũng có những mặt mà người không nên phớt lờ tác động.

BÀI HỌC CHO NHỮNG KẺ HAM ĐÙA

Trong cuộc sống của con người, tổ gia đình đến xã hội, sự vui đùa bao giờ cũng cần thiết. Khi đang làm việc mệt mỏi, nghe một câu nói đùa, lòng bỗng thấy vui, cần một chút nhọc nhằn tiêu bớt mệt mỏi. Hai người đang trò chuyện, không khí đang căng, chút câu nói đùa có thể hóa giải mọi căng thẳng mệt mỏi. Thậm chí những lúc gặp chuyện không cùng hoặc lâm cơn tức giận, con người cũng muốn đùa hài hước để đánh bớt tinh thần bị quan trọng xuống đi, để qua ngày đó tháng... Nếu sống bên nhau, làm việc bên nhau mà ai cũng làm lì, lạnh lùng, không nói năng đùa cợt với nhau thì sự phẫn nộ chán không biết từ đâu mà đến! Nói chung, sự vui đùa thoải mái làm cho cuộc sống sinh động, vui tươi, hứng thú lên nhiều.

Tuy nhiên, sự đùa cợt cũng phải có chừng mực, phải tùy hoàn cảnh, tùy tâm tính của từng người mà tung ra. Có thể vì một lời đùa mà hai vợ chồng sinh hiềm khích, nghi ngờ nhau, cuộc sống cùng đi đến đổ vỡ. Một lời nói đùa cũng có thể vô tình khiến cho nhân của nó phải ân hận hối lỗi! Xưa nay chúng ta đã thấy không biết bao nhiêu sự đùa cợt thì người ta đã đến đến những hậu quả không hay!

Sau đây, tôi xin kể chuyện vài chuyện diễn hình trong bộ “Đông Châu Liệt Quốc”, một bộ sách đồ họa ví von những mặt trái của loài người, để quý độc giả thấy những tác hại do lời đùa cợt vô ý thức gây nên.

1. Tên Ông Công với bàn cờ tướng:

Nam Cung Tráng Việt là một danh tướng nổi tiếng. Ông có dũng lực phi thường, đáng thì khó ai sánh nổi. Thế nhưng khi đánh nhau với người Lá, vì sự căm mà quá khinh địch, Tráng Việt đã làm kẻ địch của người Lá nên bại trận. Về sau hai người Lá hòa nhau, Nam Cung Tráng Việt được tha vá. Tên Ông Công nói đùa với Tráng Việt:

Bài học cho những kẻ ham đùa

Tác Giả: K2 Ngô Việt Tráng

Thứ Năm, 24 Tháng 5 Năm 2012 10:50

-Ngày trước người là người vô đức, ta rất mực kính yêu, nay người đã là tù nhân của Lá, ta không còn kính yêu nữa!

Tráng Việt nghe nói thán lám, cáo tội lui ra. Quan đái phu Cáu Mác hiểu ý nói riêng với Tráng Mán Công:

-Vua tôi giao tiếp với nhau cần phải đúng đắn, không nên đùa bỡn. Nếu đùa bỡn là mất lễ nghi, sinh điều u kinh lán phải nghiêm chỉnh. Xin chúa công xét lái.

Tráng Mán Công nói:

-Ta cùng Tráng Việt quá thân thiết nên mới nói đùa thách! Đã thân thiết mà còn gì lo thì sao gọi là thân? Ta nghĩ điều này chẳng gì.

Năm ngày thiên tử nhà Châu mất, Thái tử Hồ Tá lên ngôi tức là Châu Hy Việtáng. Châu Hy Việtáng gọi là cáo phó cho khắp chỗ hầu. Số nhà Châu đán nác Tráng thì gặp lúc Tráng Mán Công đang cùng các cung nữ vui chơi ở Mông Trách, lái sai Nam Cung Tráng Việt ném kích mua vui. Tráng Việt vốn có tài ném kích lên không thật cao, khi kích rơi xuống lái đáa tay bắt lái dáng trăm lán không trở lại. Các cung nữ thấy vậy tay hoan hô vang rân. Tráng Mán Công ghen tài lấy làm bực tức, bèn sai người đem bàn cờ tráng ra đá đánh với Tráng Việt. Ông ra lánh ai thua mất bàn phải nộp một chén rượu lán. Tráng Việt vốn thông thạo nên thua mất mấy bàn liền. Mọi lán Tráng Việt bỏ uống rượu các cung nữ lái cười vang làm Tráng Việt quê lám. Phải uống liền tiếp năm chén rượu, Tráng Việt đã ngáng say, mất đi ká. Tráng Mán Công đã tháa mãn, sai người đem bàn cờ. Tráng Việt nán ná:

-Xin chúa công đánh thêm vài bàn nữa cho tôi gỡ.

Tráng Mán Công cười mà nói:

-Tù nhân tất nhiên phải thua. Dù đánh mấy bàn nữa cũng không thể thắng nữa!

Đám cung nữ lái cười vang. Nam Cung Tráng Việt xấu hổ ngái láng thình. Tráng Mán Công nói:

-Bây giờ ta phải láa người đi sống sang nhà Châu đá điếu tang và chúc mừng tân vuaáng mới đác.

Nam Cung Tráng Việt lái nói:

-Tôi nghe kinh đô nhà Châu đáp lám mà mất cháa tráng xem, xin chúa công cho tôi đi sống.

Tráng Mán Công lái với a cười với a nói:

-Bao giờ nác Tráng hết người mới phải sai tù nhân đi sống chứ!

Các cung nữ lái cười lám lên. Tráng Việt thán quá hóa giận, hét lên:

-Hôn quân vô lá! Người phải biết tù nhân có thể giết người chứ!

Tráng Mán Công cũng nói giận:

-A! Thắng tù nhân dám nói cán đán thá sao?

Nói xong ông rút cây kích cáa Tráng Việt toan đâm mất nhát người Tráng Việt đã nhanh tay giết ngay bàn cờ đáp lên đáu Tráng Mán Công mất phát làm ông gác xuống. Tráng Việt phang thêm mấy cái nữa làm Tráng Mán Công chết tức tái. Đám cung nữ khiáp hãi bỏ chạy tán loạn.

Tráng Việt cháa người cán giận, cám kích bác ra ngoài. Lúc đó quan đái phu Cáu Mác với a đán, hỏi:

-Chúa công có ở trong đó không?

-Hôn quân vô lá ta đã giết rồi, chá hỏi làm gì!

Cáu Mác nghe Tráng Việt say rượu nói sống nên cười hỏi:

-Uống bao nhiêu rượu mà say đến thế?

-Ta không say rượu, ta nói thật đấy - Tráng Việt với a nói với a đáa hai bàn tay dính đầy máu lên cho Cáu Mác xem. Cáu Mác thấy kinh ngạc lán:

-Đá phải nghiêm chỉnh giết vua, tội này thật khó dung!

Nói xong Cáu Mác cám cái hát đánh Tráng Việt, Tráng Việt nổi xung đâm mất đám làm Cáu Mác bỏ đáu mà chết. Quan Thái tử Hoa Đác hay tin đem quân đán vây bắt Tráng Việt nháng

Bài học cho những người ham đùa

Tác Giả: K2 Ngô Việt Tráng
Thứ Năm, 24 Tháng 5 Năm 2012 10:50

cũng bỏ Tráng Việt nát.

Sau vậy, Nam Cung Tráng Việt lập vua mới, thao túng nước Táng để cät thời gian rồi ngän räi bỏ các nước láng giäng giúp nước Táng trở đi tät.

Tránh Linh Công và những thất bại:

Khi Tránh Linh Công lên ngôi thì Công Tôn Táng và Công Tôn Qui Sinh để cät làm phản chính. Một hôm hai ông säp vào triều, Công Tôn Táng thấy ngón tay thäc chä (ngón tay trä) cäa mình rung để ng bän chä cho Công Tôn Qui Sinh xem và nói:

-Cä mäi lập ngón tay thäc chä này rung lên là thế nào trong ngày tôi cũng để cät ăn một món lä! Khi träc đi sä sang nước Tán tôi để cät ăn bäch hoa ngä, sau sang nước Sở một lần để cät ăn thiên nga, và lập tục cùng để cät ăn häp hoan quät. Hôm nay ngón thäc chä lập báo, có lập chúng ta säp để cät ăn món gì lập đây!

Thä räi hai người dät nhau vào triều. Khi đến nơi thäy bän người thä väng mặt vua đi gọi tä phu rät gấp, Công Tôn Táng hỏi:

-Hôm nay có việc gì mà gọi tä phu gấp vậy?

-Thäa, có người lập Hán giäng gọi và một con gái (con ba ba) to lập m, nặng hơn hai trăm cân.

Chúa công sai tôi gọi tä phu đến làm thất để thất đãi các quan Đäi phu.

Công Tôn Táng cäi nói:

-Ngón thäc chä cäa ta rung để ng quä thất không sai.

Khi vào đến sân triều, Công Tôn Táng và Công Tôn Qui Sinh cä nhìn nhau mà cäi mãi không thôi. Tránh Linh Công ngạc nhiên hỏi:

-Hai người hôm nay có việc gì vui chăng?

Công Tôn Qui Sinh nói:

-Träc khi vào triều, ngón thäc chä cäa Công Tôn Táng lay để ng. Công Tôn Táng bäo là hôm nay lập để cät món ăn kä lập. Khi vào triều thäy chúa công đang truyän làm thất gọi. Vì vậy chúng tôi thäy sä linh nghiä mäy mà täc cäi.

Tránh Linh Công nói:

-Ngón thäc chä cäa Công Tôn Táng có lay để ng thäc nghiä mäy hay không lập tùy thuộc lập ta.

Khi tan triều, Công Tôn Qui Sinh nói với Công Tôn Táng:

-Thất gọi lập ngon lập m. Nghiä mäy chúa công mưu lập bác bỏ cái để m ngón thäc chä lay để ng cäa ông mà không triều ông đến thì sao?

Công Tôn Táng nói:

-Đä làm thế để đãi các quan Đäi phu thì lập gì lập không triều ta để cät?

Đän lúc säp để thế, lập thä đi mäi hät các quan Đäi phu, trong sä đó cũng có Công Tôn Táng.

Công Tôn Táng lập hä vào triều, gấp Công Tôn Qui Sinh lập lập lập:

-Tôi lập yên chí räng chúa công đâu lập bäc để tôi!

Thäc mä, Tránh Linh Công nói với các quan:

-Thất gọi lập là một món ăn lập, ta không mưu lập vui riêng một mình nên xin cùng các quan chung vui.

Bài học cho những kẻ ham đùa

Tác Giả: K2 Ngô Việt Tráng

Thứ Năm, 24 Tháng 5 Năm 2012 10:50

Các quan đáng thanh nói:

-Đác chúa công táng đán, náy không biát láy gì đán đáp cho cán!

Tá phu dáng lên Tránh Linh Công mát đáa thát. Tránh Linh Công nám thá, khen ngon, rái truyán tá phu dáng cho các quan mái ngái mát đáa thát và mát chung ngá táu theo thá tá đáng sang tây. Công Tá Qui Sinh và Công Tá Táng ngái cái bàn phía tây. Khi dáng thát tái bàn đó, tá phu táu vái Tránh Linh Công:

-Thát giái chá còn mát đáa mà còn tái hai ngái, cháng biát nên dáng cho ai?

Tán Linh Công nói:

-Nên dáng cho Công Tá Qui Sinh.

Tá phu váng lánh, báng đáa thát và chung ngá táu dáng cho Công Tá Qui Sinh. Tránh Linh Công nói:

-Ta đánh ban cho các quan mái ngái mát phán, nháng lái thiáu phán cáa Công Tá Táng, náy bái sá cáa Công Tá Táng không đác ăn thát giái và ngón thác chá lay đáng không hiáu nghiám.

Công Tá Táng bá Tránh Linh Công bày trò gát gám thán đá mát, tác tái đáng dáy bác đán thá tay vào đáa thát cáa Tránh Linh Công bác mát miáng bá vào miáng nhai và nói lán:

-Tôi đã đác ăn rái! Ngón thác chá cáa tôi có bao giá lái không linh nghiám!

Tránh Linh Công buông đáa nói:

-Ngái hán láo khinh ta nhá váy sao? Hay ngái khinh nác Tránh không có hình phát nào trá ká khi quân?

Cuác vui trá thành mát vui. Các quan đáu sá sát quá xuáng xin tha tái cho Công Tá Táng. Công Tá Qui Sinh nói đá:

-Công Tá Táng ná mình trong tình thân quý tác nên muán đác tháa háng ân huá cáa chúa công chá đâu dám ngá o mán.

Tránh Linh Công mát không đái sác. Các quan ai náy lui vá. Công Tá Táng cũng trá vá tá dinh. Tái hám náy Công Tá Qui Sinh đán nói vái Công Tá Táng:

-Chúa công có ý gián ông lám. Váy ngày mai vào cháu phái xin lái mái đác!

Công Tá Táng nói:

-Há mình khinh ngái thì ngái khinh mình, sao lái nói đán lái, phái?

Công Tá Qui Sinh nói:

-Dù sao cũng là đáo vua tôi, chá nên xem tháng, ông phái vào triáu xin lái mái đác!

Hôm sau Công Tá Táng vào triáu, nghiám nhiên không xin lái gì cá. Công Tá Qui Sinh tháy váy quá táu:

-Công Tá Táng sá chúa công quá trách nên không dám xin lái, mong nán chúa công khoan dung.

Tránh Linh Công cái lát, nói:

-Ta có lái chá Công Tá Táng đâu có lái gì!

Nói xong Tránh Linh Công đáng dáy vào háu cung. Khi ra vá, Công Tá Qui Sinh nói vái Công Tá Táng:

-Tôi đã xin lái giùm cho ông sao ông lái không tháa đáp náy nói vào cho chúa công nguái gián?

Công Tá Táng nói:

-Vua đã gián bá tôi thì thá nào cũng trá tái, chi báng ta gây loán trác thì hán!

Công Tá Qui Sinh báng tai lái và nói:

-Giáng vát ta nuôi lâu ngày còn không ná giát, huáng chi chá vì miáng ăn mà tính chuyán giát vua?

Công Tá Táng biát mình lá lái vái nói cháa:

Bài học cho những kẻ ham đùa

Tác Giả: K2 Ngô Việt Tráng

Thứ Năm, 24 Tháng 5 Năm 2012 10:50

-Tôi nói chuyện đó thôi. Xin ông đừng tin lời tôi ai.

Tuy nói vậy nhưng Công Tôn Tráng vẫn rình rập chờ đợi để bắt Tránh Linh Công. Vào dịp làm lễ thu thuế, sau khi xong việc, Tránh Linh Công ngồi ở trái cung. Công Tôn Tráng đã nhân dịp này, sai người nhà lên lấy một bao đựng tiền ngân bạc để lên ngồi ở Tránh Linh Công làm ông vua này không cần quy phục, bắt người phải mà chết. Thi hành xong, Công Tôn Tráng tuyên bố Tránh Linh Công bắt trúng gió đất trời cùng triều đình tôn làm vua mới.

Tôn Khoánh Công với bọn vô sự gì :

Tôn Khoánh Công vẫn tính thích vui đùa nhưng cũng nuôi tham vọng kết giao với các chức hầu, công hầu của triều đình. Tôn đã chi tiền mua sắm đồ đạc và bá chủ nhà đất ở thành phố Hoàn Công. Nhiều người láng giềng vẫn hay cho sự giàu qua lại với người của Tôn. Một hôm tình cờ có đến bọn vô sự gì của bọn người cùng đến bán yến tiệc Tôn Khoánh Công mời họ. Tiếp bọn vô sự gì, Tôn Khoánh Công đã phải chờ đợi người làm mới nhìn thấy người đến khi thấy mới sự gì có một vẻ khác biệt nhau. Ông hỏi người sự gì bày tiệc đãi họ hôm sau rồi cho họ vào quán để chờ đợi.

Khi trở về cung, Tôn Khoánh Công cũng nhớ tới bọn vô sự gì là tiệc của mình. Tiêu Thái phu nhân là mẹ của Khoánh Công thấy vậy hỏi:

-Con có đi đâu gì mà cứ cười mãi như thế?

Khoánh Công vẫn là người chỉ cười. Tôn khi vua cha mất, bà Tiêu Thái quá tháng như chết người mẹ khi đến lúc vui. Nay nghe mẹ hỏi Khoánh Công cũng muốn nhân dịp này giúp cho mẹ đỡ buồn nên kể:

-Hôm nay con vào triều, có sự gì bọn người của Tôn, Võ, Lê, Tào vào triều kiến để giao hẹn với người của Tôn ta. Có đi đâu thì cứ cười là sự người của Tôn là Khánh Khánh bách mất mất, sự người của Lê là Quý Tôn Hàng Phá thì hỏi không có mất sự tóc trên đầu, sự người của Tào là Công Tôn Thọ là gù lưng, sự người của Võ là Công Tôn Thu là chân cà thát. Người đi bộ này khác là chuyển thành người này đây mới người mới đi mà lại đi sự đến cùng mất lúc nên con không thể nhận cứ đi. Tiêu Thái phu nhân cũng lấy làm lạ nên nói:

-Mẹ muốn xem bọn nhân vật này đi đâu chăng?

Tôn Khoánh Công nói:

-Con theo lời thì sự người ngoài đến người của ta, sau công việc có thể yên. Ngày mai con bày tiệc ở vườn hoa, mời sự thán bọn người đến để tiếp đãi đi qua Sùng đài. Thân mẹ con ngồi trên Sùng đài vén màn nhìn xuống thì thấy rõ.

Hôm sau, khi các sự thán đến công việc xong, Khoánh Công mời họ vào vườn hoa để cùng đi tiệc. Con theo lời cũ thì sự thán đến người nào thì sự người phụ cùng ngồi xe ngựa và người hầu, vì vậy, Khoánh Công đã nghĩ ra một kế để làm mẹ vui. Ông truyền cho bọn vô sự gì đi để biệt để phục vụ sự thán: Sự người của Tôn Khánh Khánh bách mất thì cho người chát mất đánh xe. Sự người của Lê Quý Tôn Hàng Phá hỏi đầu thì dùng người hỏi đầu đánh xe. Sự người của Võ Tôn Thọ là gù lưng Phu chân cà thát thì dùng người chân cà thát đánh xe. Sự người của Tào Công Tôn Thọ là gù lưng thì cho người gù lưng đánh xe.

Quan Thọ Khánh Khanh người của Tôn là Quác Tá nghe được tin này liền can:

-Việc tiệc đãi sự thán là việc trọng, xin chúa công đừng coi đó là một trò chơi!

Bài học cho những kẻ ham đùa

Tác Giả: K2 Ngô Việt Tráng

Thứ Năm, 24 Tháng 5 Năm 2012 10:50

Nháng Tá Khoánh Công không nghe, cứ theo ý đã đùa nhá mà làm. Sá các ná cá đá cá đón tá quán đách đán vá ná hoa đá tác. Khi há đi ngang qua Sùng đài thành ra cá nhá táng hai ngá i chát mát, hai ngá i há đáu, hai ngá i chân cà thát, hai ngá i gù láng táng cáp nhá thá.

Tiêu Thái phu nhân ở trên Sùng đài tháy váy cá i lán lên. Các thá ná cũng không làm sao nhá ná cá i đá c. Tiếng cá i vang tán bên ngoài.

Sá thá n bán ná cá ban đáu tháy ngá i háu đáng tát vái mình ngá ráng đó là mát sá ngá u nhiên. Khi nghe tiếng cá i trên Sùng đài mái chát hiáu ra đây là mát sá sáp đát cá ý. Há váa thá n váa gián, vào tiếng chá ăáng qua loa rái tá tá mà lui.

Vá đán quán đách, sá bán ná cá háp mát, Khá c Khá c nói:

-Ná cá Tá cá ý chán ngá i đánh xe đùa gián chúng ta, thá thì còn nghĩa lý gì náa!

Quý Tôn Hàng Phá nói:

-Chúng ta đán đây láy tình nghĩa giao hiáu, thá mà ná cá Tá coi chúng ta nhá mát trò há thì thát là nhá cá nhá. Náu không báo thù thì còn đâu là quác thá!

Bán vá sá giá đáu đáng ý trá vá sá đem quân đánh ná cá Tá. Khá c Khá c nói:

-Náu các ngài đáng tâm nhá váy, xin uáng huyát ăáng thá!

Thá là bán viên sá thá n đát bàn háng án thá ráng: “Khi khá i binh đánh Tá, náu ai không cháu cá sác sá bá quá thá n tru diát!”

Sáng hôm sau, bán ngá i ai vá ná cá náy, cháng thám vào cáo tá vái Tá Khoánh Công.

Không bao lâu sau cá bán ná cá khá i binh phá i háp vái nhau đánh ná cá Tá. Quân Tá bá thát bá i náng ná. Trong mát trán đánh, chính bán thân Tá Khoánh Công bá váy kín hát đáng thoát cháy. May sao có mát viên trung thá n là Phùng Sáu Phá cháu hi sinh mang áo long bào giá làm Khoánh Công xông ra cho quân Tá n bát. Quân Tá n táng đá đá c Khoánh Công máng quá nên sinh lá, không kiám soát chát chá trán đáa náa. Lái đáng cá hái này, Tá Khoánh Công đã thay hình đái đáng trán thoát khá i vòng vây.

Cháy vá triáu xong, Tá Khoánh Công phá i lát đát sai sá đán cáu hòa, xin lái bán ná cá và đáng ý trá lái nháng đát đá chiám cáa ná cá Vá và ná cá Lá trá cá kia.

*

Đá i thá i quân chá chuyên chá, bát cá triáu đái nào, náu không có nán gian thá n, quyán thá n tham chính thì ông vua là ngá i có quyán lác cao nhát mà thá n dân phá i tuyát đá i phá c táng. Táng Mán Công là mát trong sá nháng ông vua may mán áy. Thá mà chá vì ông mác phá i tính tá thá mù quáng, thiáu đá láng, thiáu hiáu biát vá tâm lý con ngá i, nên mái tá rá cá háa vào thân. Nam Cung Tráng Ván đá cá trá i phú cho mát cái tài đá c biát nháng bán chát thiát thá, biát an phán. Khi tháy Nam Cung Tráng Ván biáu đán trò ném kích lên trá i rái đón bát lái mát cách tài tình khián các cung ná vá tay khen ngá i, đáng lá Mán Công phá i máng vì mình có mát bá tái tài ba mái phá i! Đáng này ông lái sinh lòng nhá ghen ganh tài chá vì Tráng Ván đá cá các cung ná ná phá c! Yáu tá đàn bà đã xen vào ván đá này! Do tá ká ám thá sá các cung ná tráng ná Tráng Ván hán mình, ông phá i tìm cách gá gác lái báng cách đòi Tráng Ván đánh cá táng vái ông. Đây là môn chá i sá tráng cáa Mán Công. Vái môn chá i này, Tráng Ván đã trá thành trò cá i cáa các cung ná khi ông ta phá i nhán mát uáng liên tiáp năm chén ráu phát lán vì thua cá. Háu hát nháng ngá i chá i cá đáu có mát con “ma tráng” và mát con “ma sân” luôn lán quán bên mình. Há tháy thân chá mình lâm cuác là nháp đáng ngay. Vì thá không hiám tráng háp máy anh chá i cá cháa sách ná cá cán ván rát tá tin đáng mách ná cá cho máy tay đá i cao thá! Cũng không hiám tráng háp máy tay chá i cá “bách chián bách bái” mà lòng ván sáng sáng cho ráng tá i mình sá há chút xíu nên bá thua và đá i thá tháng đá cá cũng chá nhá thá i hán thá i! Tráng Ván vì bá con ma tráng và con ma sân quáy ráy tá i táp nên nài ná Mán Công đánh tiáp đá gá. Thá nháng Mán Công không hiáu đáu đó! Ông lái tuán ra nháng lái chá nhá o

Bài học cho những kẻ ham đùa

Tác Giả: K2 Ngô Việt Tráng

Thứ Năm, 24 Tháng 5 Năm 2012 10:50

Tráng Việt quá vô ý thức. Yêu thích đàn bà lại có cả hai xen vào vào nữa! Vì dù gì trí não Tráng Việt nữa là một người đàn ông! Chính những tình cảm vô tình mang tính chất đi u cả đám cùng nhau đã góp phần không ít cho cả nước hiện tại Tráng Việt cháy bùng nổ rồi gây ra cái bi kịch kinh khủng kia!

Tráng Việt cũng là một ông vua may mắn được quy định tôn. Những ông cũng một phần tính toán, hợp hời, giành tài vật và kẻ dâm! Trò đùa của ông dành cho Công Tố Tố không thể như chút nào nếu không nói là quá tàn nhẫn! Vì Công Tố Tố là một trong những viên quan đứng đầu, bậc thầy và bậc thầy công, một thế đứng đứng và ông ta làm sao không bắt nạt? Khi Công Tố Tố đã quá thích làm hại bạn bè mình trong đĩa của ông, ông vẫn có thể hóa giải và chấp, chấp cả xu xòa vài lời với Công Tố Tố là việc coi như xong. Tức rồi Tráng Việt Công đã không ráng, lại không quy định. Phát không chấp u phát, tha không nói tha mà cả giải thái độ làm làm lì lì tỏ o sá bắt an trong lòng của Công Tố Tố càng tăng thêm nỗi cười cùng ông ta sinh lòng ghen ghét giết chúa!

Tráng Việt Khoánh Công lại khác. Ông là người có ý chí, biết cả kẻ lòng người để mưu việc lớn. Những ông cũng một phần thích chơi đùa không thích hợp mưu và nghề cai trị. Vì lòng hiếu học và mưu, mưu mua vui cho mình mình những lời chê cười và mưu ông sẽ giải quyết ngoài đời sống! Trong khi quá hào hứng vì tìm được một niềm vui cho mình già, Khoánh Công đã quên phần một phần rồi thì nháy cảm: đây không phải là xúc phạm lòng tự ái cá nhân mà còn xúc phạm đến lòng tự ái dân tộc, xúc phạm đến thế đứng của các quốc gia khác. Đáng nhát là dũng khí của những người sá giải quyết Tào, người Việt và biết mình mình như ý của họ nên xa, thế mà thế và người xúc phạm đến họ cũng lập tức quy định như phần tử chiếm và người Tá đá ráa nhác! Lời làm này đã khiến Khoánh Công phần tử giá quá đắt. Ông đã biết tất cả bạn bè mình giao hữu với người Tá trong chức lát trở thành bạn bè của thù địch không đời đời chung! Chính bản thân Tráng Việt Khoánh Công suốt phần tử chấp u chấp u chấp u, đời người ông cũng suốt bị tàn tạ!

Nghĩ mà sợ thay! Những ai ham chuyện đùa cười cũng nên xem đây là những bài học xương máu để giải hạn, tránh kiám chấp, kiám soát những hành vi vui đùa của mình để nó đi quá đà có thể trở nên những tai họa khó lường!

Ngô Việt Tráng

□